

มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑๘๔ (ม.ค. ๖๖)  
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๓ รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๘๓ (ธ.ค. ๖๕) ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามที่เลขานุการนำเสนอเรื่องต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา สภาวิชาการได้มีมติและมอบหมายให้  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการนั้น ฝ่ายเลขานุการขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อวาระและมติ	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	<p><u>รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระบบ Times Higher Education (THE Impact Ranking)</u></p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</p> <p>ที่ประชุมรับทราบการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระบบ Times Higher Education (THE Impact Ranking) และมอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานให้สภาวิชาการได้รับทราบข้อมูลเป็นระยะ ๆ เพื่อขอรับทราบความคิดเห็นในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	<p><u>รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้อยู่ในระบบ Accreditation Service for International Schools, College and Universities (ASIC)</u></p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</p> <p>ที่ประชุมรับทราบการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้อยู่ในระบบ Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อวาระและมติ	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๓	<p><b>พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑</b></p> <p><b>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</b></p> <p>๑. เห็นชอบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๖ ราย ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. เห็นชอบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๖๓๓ ราย โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จำนวน ๗ ราย และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ จำนวน ๑๙ ราย ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. เห็นชอบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๒๗ ราย ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔. รับรองรายงานการประชุม ในวาระนี้</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	อยู่ระหว่างการนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย
๔	<p><b>พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์</b></p> <p><b>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</b></p> <p>ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบหมายให้คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ เพื่อนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย
๕	<p><b>พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์</b></p> <p><b>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</b></p> <p>ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบหมายให้ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ เพื่อนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย

ลำดับที่	ชื่อวาระและมติ	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๖	<p><u>พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ (ผู้ดำเนินงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะวิศวกรรมศาสตร์</u></p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</p> <p>ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ (ผู้ดำเนินงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) จำนวน ๗ ราย</p>	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ
๗	<p><u>พิจารณากำหนดวันประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u></p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</p> <p>ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	งานสภาวิชาการ	-

มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา

ที่ประชุมรับทราบ

ว่าที่ร้อยโท



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐรัตน์ ปาณานนท์)

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา